



กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เลขรับ 9465  
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๖.๕๓

งานประสานงาน กองกลาง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เลขรับ ๘๕๖  
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐  
เวลา ๐๘.๑๐ น.

ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/๐๑๓๐๓

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

กองบริหารงานบุคคล  
รับที่ ๐๓๖๖๖  
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐  
วันที่ ๑๑.๐๘

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่ายังมีสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงส่งคำเสนอขอไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณากลับกรองและมีกรณีที่ต้องส่งให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง เป็นเหตุให้การดำเนินการเสนอขอพระราชทานไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือไม่อาจดำเนินการต่อไปได้

ในการนี้ เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอชักซ้อมแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา พร้อมทั้งตัวอย่างเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขอรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร จิตสุขุมมงคล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๐

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๕๘

แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

**๑. การนับระยะเวลา**

การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือรับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วันให้นับระยะเวลาถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ของปีที่เสนอขอพระราชทาน

**๒. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลื่อนชั้นสูงขึ้น**

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลื่อนชั้นสูงขึ้น ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรณีครบระยะเวลาการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ หรือ ๕ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ให้เสนอขอพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของปีถัดไป (หลังจากครบกำหนด ๓ ปีบริบูรณ์ หรือ ๕ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี)

**๓. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ**

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางสำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

(๑) หากเห็นเป็นการสมควรที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ไม่ว่าในชั้นตราใดให้แก่บุคคลในสังกัดผู้ใดเป็นกรณีพิเศษ จะต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัดแล้วด้วยความรอบคอบว่าข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๑๑ (๓) อย่างแท้จริง โดยให้รายงานเฉพาะผลงานตามข้อ ๑๑ (๓) อย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ “ปฏิบัติหน้าที่ผ่าอันตราย หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสำคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชน หรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็นผลสำเร็จ” โดยให้ระบุความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีเยียวยาเนื่องจากเหตุบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติหรือเหตุอื่นใด อันทำให้ผู้เสนอขอได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ล่าช้า หรือไม่สามารเสนอขอพระราชทานเป็นกรณีปกติได้เพราะเหตุแห่งการเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ให้ระบุเหตุผลดังกล่าวในรายงานความดีความชอบเพิ่มเติมด้วย

(๒) มิให้เสนอขอพระราชทานเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการในสังกัดที่ขาดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราเกินกว่า ๑ ปี ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลสมควรอย่างแท้จริงเท่านั้น

(๓) กรณีที่ต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการประเมินผลงานและเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ย้อนหลัง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่พ้นจากราชการแล้ว ได้ประกอบคุณงามความดีเหมาะสมที่จะขอพระราชทานให้เป็นกรณีพิเศษ ก็อาจเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้ โดยระบุเหตุผลและผลงานความดีความชอบดีเด่นอันเป็นที่ประจักษ์ให้ชัดเจน

#### ๔. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

(๑) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง จะสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ของตำแหน่งทางวิชาการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ตำแหน่งผู้บริหารมาเสนอขอพระราชทานได้ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานของตำแหน่งประเภทผู้บริหารไว้

(๒) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าจะสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินเดือนขั้นสูง ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์

(๓) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช. ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือตำแหน่งอาจารย์ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ (๒๒,๑๔๐ บาท) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (เงินเดือน ณ ๑ เมษายน ย้อนหลัง ๕ ปี )

#### ๕. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติว่ายังไม่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้เสนอขอฯ ที่ ก.พ.อ. ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งหรือระดับตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งด้วย เนื่องจากเคยเกิดกรณีสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่ข้าราชการในสังกัด ซึ่งต่อมาสถาบันอุดมศึกษาได้มีมติยกเลิกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ทำให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ และต้องดำเนินการขอพระราชทานอภัยและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอนรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากประกาศราชกิจจานุเบกษา นายกรัฐมนตรีจึงมีข้อสั่งการว่า อย่าให้บกพร่องอีกเด็ดขาด

ทั้งนี้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารหลักฐานการแต่งตั้ง เช่น ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (กรณีตำแหน่งศาสตราจารย์หรือตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ) หรือหนังสือที่แสดงว่า ก.พ.อ. ได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งหรือระดับตำแหน่งแล้วมาประกอบการพิจารณาด้วย

#### ๖. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิตและกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(๑) กรณีกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จะหมายถึงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งอธิการบดี

(๒) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๘/ท ๒๒๘๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตอบข้อหารือกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนกว่าจะได้รับเลือกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้หรือไม่ นั้น มีความเห็นว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๘ วรรคสอง และข้อ ๑๔ กำหนดให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแก่ผู้ใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบฯ ดังนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่จะอยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชีท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๖ จึงต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว แม้จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบฯ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทั้งนี้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาด้วย

#### ๗. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

(๑) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ต้องเป็นผู้ที่บรรจุทดแทนอัตราข้าราชการเท่านั้น (งบประมาณแผ่นดิน) ส่วนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการบรรจุจากงบประมาณเงินรายได้ จะไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/๑๗๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐

(๒) กรณีที่บรรจุแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จะสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี

(๓) กรณีที่เป็นพนักงานราชการมาก่อนแล้วบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถนำระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมานับรวมกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์บัญชี ๑๘ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้เสนอขอพระราชทานฯ ซึ่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะเสนอขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

(๔) กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารด้วย สามารถพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตำแหน่งที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เสนอขอพระราชทานฯ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์บัญชี ๑๘ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

(๕) กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกที่สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ จะต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษากำหนด เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๑ กำหนดให้การจัดตั้งสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ทำเป็นกฎกระทรวง ส่วนสำนักงานคนบตี สำนักงานผู้อำนวยการ และกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น การจัดตั้งส่วนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทำเป็น ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา จึงมิใช่ส่วนราชการตามกฎหมายดังกล่าว และไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

#### ๘. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจาก ข้าราชการ

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๗ ให้เพิ่ม ข้อ ๓๐/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยข้อ ๓๐/๑ กำหนดให้ข้าราชการ ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไปได้เสมือนเป็น ข้าราชการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการยังคงขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชี ๗ หรือบัญชี ๔๑ ต่อไปได้ตามสถานะหรือตำแหน่งเดิมที่ดำรงอยู่ขณะเป็นข้าราชการ แต่ต่อมาเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพได้เลื่อนตำแหน่งหรือตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ย่อมไม่สามารถนำตำแหน่งที่ได้เลื่อน สูงขึ้นภายหลังเปลี่ยนสถานภาพกลับไปใช้เทียบกับตำแหน่งหรือระดับของข้าราชการเพื่อเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชี ๗ หรือบัญชี ๔๑ เนื่องจากมิใช่ตำแหน่งหรือระดับของข้าราชการที่ดำรงอยู่ก่อน เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบัญชี ๑๘ ทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (การขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ) โดยหากมี คุณสมบัติครบถ้วนหน่วยงานต้นสังกัดก็สามารถพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์บัญชี ๗ หรือบัญชี ๔๑ ได้กำหนดให้บางระดับตำแหน่งหรือบางตำแหน่ง จะสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายได้ก็ต่อเมื่อเงินเดือนเต็มขั้นหรือถึงขั้นสูง กรณีนี้น หากก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงระดับตำแหน่งหรือตำแหน่งข้างต้น แต่เงินเดือน ยังไม่เต็มขั้นหรือยังไม่ถึงขั้นสูงก่อนเปลี่ยนสถานภาพจะไม่สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายตามระดับตำแหน่งหรือตำแหน่งนั้นได้

#### ๙. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่คู่สมรสสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ คือ คู่สมรสของอธิการบดีที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ด้วย จึงจะสามารถดำเนินการเสนอขอ พระราชทานได้ตามบัญชี ๒๔ ข้อ ๒๔.๒ ทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

#### ๑๐. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่เป็นปีที่ครบระยะเวลาตามสัญญาจ้างพอดี กรณีนี้หากสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแล้ว

เห็นว่าพนักงานราชการดังกล่าวเป็นผู้มีความประพฤติดีและมีผลงานความดีความชอบก็สามารถดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่ครบระยะเวลาสำหรับการเริ่มต้นขอพระราชทานหรือขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราสูงขึ้นไปก่อนได้ โดยแจ้งเป็นข้อมูลในแบบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ทราบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา และเมื่อการพิจารณาต่อสัญญาจ้างยุติแล้วมีพนักงานราชการที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปก่อนรายใดไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง ให้แจ้งขอถอนชื่อจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยด่วน

อนึ่ง หากเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วมิได้ต่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการดังเดิม แต่ได้จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สถานภาพการเป็นพนักงานราชการจึงสิ้นสุดลง ทำให้ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในกรณีพนักงานราชการ ให้แจ้งขอถอนชื่อจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยด่วนเช่นเดียวกัน

#### ๑๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ

(๑) สำนักงาน ก.พ. ได้เปลี่ยนแปลงการจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการจากระบบเดิมที่แบ่งเป็น ๕ หมวด คือ หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ หมวดฝีมือพิเศษ และหมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ เป็นการจัดตามลักษณะงาน แบ่งเป็น ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ โดยมีผลเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

(๒) ตามบัญชี ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กำหนดหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำว่าต้องเป็นลูกจ้างประจำหมวดฝีมือหรือลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการนั้น อนุโลมให้ลูกจ้างประจำตามลักษณะงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ที่เดิมเคยดำรงตำแหน่งในหมวดฝีมือหรือที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ตามเดิม โดยให้หมายเหตุในเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน (บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ) ว่าเดิมดำรงตำแหน่งในหมวดใด

(๓) หลักเกณฑ์การได้รับค่าจ้างตามบัญชี ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กำหนดเป็น ๒ กรณี คือ กรณีได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖ และกรณีได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖ ขึ้นไปนั้น เนื่องจากปัจจุบันประเภทตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนได้เปลี่ยนแปลงไป จึงให้เทียบเคียงเงินค่าจ้างของลูกจ้างดังกล่าวกับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ดังนี้

(๓.๑) ลูกจ้างประจำซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมกำหนดให้ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖ ให้เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการ (๘,๓๔๐ บาท) แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ (๑๕,๐๕๐ บาท) โดยเริ่มต้นขอพระราชทานชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) เลื่อนได้จนถึง ชั้นจตุรภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

(๓.๒) ลูกจ้างประจำซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมกำหนดให้ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน ระดับ ๖ ขึ้นไป ให้เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ (๑๕,๐๕๐ บาท) ขึ้นไป โดยเริ่มต้นขอพระราชทาน ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) เลื่อนได้จนถึง ชั้นจตุรภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

## ๑๒. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

(๑) กรณีที่ผู้ปฏิบัติราชการมาแล้วยังไม่ครบ ๒๕ ปี ต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่สามารถนำเวลาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมานับรวมกับเวลาการรับราชการเพื่อขอเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/ว ๑๒๒๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

(๒) ต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นข้าราชการอยู่จนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทาน กรณีข้าราชการพ้นจากราชการก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน แต่ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เคยพิจารณากรณีนี้แล้วเห็นว่า ข้าราชการที่ได้รับราชการมาตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี นับว่าเป็นระยะเวลายาวนานมากเกือบครึ่งชีวิต จึงเห็นชอบให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการในปีที่จะขอพระราชทาน สามารถได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาในปีที่เกษียณอายุราชการหรือปีที่ลาออกจากราชการด้วย

(๓) การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลา ๒๕ ปี จะหมายถึงเฉพาะผู้ที่รับราชการมาโดยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปีที่ขอพระราชทาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้บุคคลที่ประพฤติตนสมแก่เกียรติในการได้รับพระราชทาน ดังนั้น การที่ข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดทางวินัยแต่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ข้าราชการผู้นั้นจึงยังมีความผิดอยู่ เพียงแต่ให้ถือว่าบุคคลนั้นมิได้เคยถูกลงโทษมาก่อน เมื่อยังเป็นผู้มีความผิดอยู่ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้สิทธิประโยชน์ในการขอรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาเริ่มมีมาตั้งแต่เข้ารับราชการอันถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นก่อน เมื่อข้าราชการผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยและได้รับการล้างมลทินภายหลังสิทธิประโยชน์ในการขอรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาย่อมเสียไปและเป็นสิทธิประโยชน์ที่ไม่อาจเรียกร้องได้

ทั้งนี้ ยังรวมถึงกรณีที่ข้าราชการไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน เนื่องจากขาดงานหรือลางานเกินจำนวนที่กำหนดด้วย

(๔) แบบประวัติการรับราชการของผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยต้องระบุข้อมูลตั้งแต่วันที่เริ่มบรรจุจนถึงปัจจุบัน

## ๑๓. การตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน่วยงานที่เป็นผู้เสนอขอควรตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้เสนอขอ โดยติดต่อที่กลุ่มงานฐานันดร กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อมิให้มีกรณีเสนอขอพระราชทานซ้ำซ้อนกัน หรือเสนอขอพระราชทานซ้ำชั้นตรา หรือต่ำกว่าชั้นตราที่ได้รับพระราชทานไปแล้ว

## ๑๔. การถอนชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก่อนจะประกาศราชกิจจานุเบกษา

ภายหลังจากสถาบันอุดมศึกษาส่งคำเสนอขอพระราชทานแล้ว ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสำรวจตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานอีกครั้งหนึ่ง หากมีผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รายใดขาดคุณสมบัติระหว่างการเสนอขอพระราชทาน ได้แก่ ลาออก เสียชีวิต โดนลงโทษทางวินัย สิ้นสุดสัญญาจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างและไปจ้างต่อเป็นพนักงานประเภทอื่นที่มีใช้ประเภทเดิม เป็นต้น ขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการขอถอนรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยด่วน

**๑๕. การแก้ไขข้อมูลผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก่อนจะประกาศราชกิจจานุเบกษา**

ภายหลังจากสถาบันอุดมศึกษาส่งคำเสนอขอพระราชทานแล้ว ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสำรวจตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานอีกครั้งหนึ่ง หากมีผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รายใดเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หรือมิได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารแล้ว และตำแหน่งดังกล่าวมีผลต่อชั้นตราที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือขอปรับชั้นตรา ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยด่วน

**๑๖. ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องใส่ข้อมูลในบัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์**

- กรณี พิเศษ ต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีปกติได้ โดยแจ้งในรายงานความดีความชอบและแจ้งโดยสรุปในบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ

- ข้อมูลการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล
- ข้อมูลการได้รับเงินเดือนและวันที่ได้รับเงินเดือน
- กรณีที่เปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนสถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ และอัตราเงินเดือน ณ วันก่อนเปลี่ยนสถานภาพ รวมถึงบัญชีที่ใช้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย
- ระดับปัจจุบัน ขอให้ระบุระดับตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่น หากดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับปัจจุบัน คือ เขียวชาฎ เป็นต้น



บัญชีแสดงจำนวนชิ้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ

กระทรวง.....

ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.....

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า	เครื่องราชอิสริยาภรณ์												รวม (จำนวน)	หมายเหตุ	
		ม.ป.ช.		ม.ว.ม.		ป.ช.		ป.ม.								
		บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี							
	รวม															

หมายเหตุ : ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หัวหน้าหรือเทียบเท่าขึ้นไปลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างของบัญชีตราทุกหน้า

บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องสำอางค์

ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ....

ลำดับ ที่	กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า	เครื่องราชอิสริยาภรณ์												รวม	รวมทั้งสิ้น (จำนวน)	หมายเหตุ
		ท.ช. ป.รช.	ท.ม. ส.ต.	ต.ช. ป.รช.	ต.ม. ส.ต.	จ.ช. ส.ต.	จ.ม. ส.ต.	บ.ช. ส.ต.	บ.ม. ส.ต.	รวม	ส.ต.					
	รวม															

รับรองถูกต้อง

ลงชื่อ .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....

ข้าพเจ้าขอ  
 ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของส่วนราชการนี้ ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
 ลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาข้างของบัญชีชั้นตราทุกหน้า

## บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

(ชั้นตรา) .....

1 ..... 26 .....

2 ..... 27 .....

3 ..... 28 .....

ฯลฯ

23 ..... 48 .....

24 ..... 49 .....

25 ..... 50 .....

ท.ช. 1 - 50

บุรุษ 45      สตรี 5

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....

.....

ตำแหน่ง.....

## คำอธิบาย

1. พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก - ฮ แต่ละชั้นเครื่องราชฯ (พิมพ์บุรุษ ก - ฮ แล้วต่อกับสตรี ก - ฮ )
2. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดาษ เอ 4
3. ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ โดยเรียงลำดับจาก 1 - 25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นเลขที่ 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ ให้พิมพ์เรียงในทำนองดังกล่าว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวซ้ายและแถวขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อสุดท้ายเป็นลำดับคี่ ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายระหว่างแถวทั้งสอง
4. กรณีขึ้นหน่วยงานใหม่หรือขึ้นชั้นตราใหม่ ให้ขึ้นหน้าใหม่โดยพิมพ์เฉพาะชื่อหน่วยงานหรือชั้นตราที่ขึ้นใหม่
5. ชิดเส้นได้ ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตราทุกแห่ง
6. เขียนอักษรย่อชั้นตรา ลำดับ ภายในหน้า แยกจำนวน บุรุษ - สตรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง ระดับ กรม ทบวง ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองความถูกต้อง กำกับไว้ที่มุมขวาล่างทุกหน้า

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑ นายบุญชู อยู่ยาว

ตัวอย่าง

ม.ว.ม. ๑ - ๑

บุรุษ ๑ สตรี -

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัย.....  
ประถมาภรณ์ช้างเผือก

๑ ว่าที่ร้อยตรี คำ ใจดี  
๒ นางกุหลาบ ดวงดาว

๓ นางสาวชบา แดงดี  
๔ นางดาวเรือง แซ่มาน

คำอธิบาย

ป.ช. ๑ - ๔

บุรุษ ๑ สตรี ๓

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัย.....  
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

๑ นายแก้ว ใจกล้า

๒ นายเงิน มากมี

๓ นายชาย แสนดี

๔ นางดอกไม้ งามจริง

๕ นางสาวสุดสวย ขำดี

ตัวอย่าง

ป.ม. ๑ - ๕

บุรุษ ๓ สตรี ๒

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	เป็นข้าราชการ			ตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์			หมายเหตุ
		ระดับ	ตั้งแต่	เงินเดือน		ที่ได้รับ	วัน เดือน ปี	ขอครั้งนี้	
		(ปัจจุบัน)	วัน เดือน ปี	(ปัจจุบัน)	ปัจจุบันและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับ	ที่ ได้รับ	วัน เดือน ปี	ขอครั้งนี้	(เริ่มบรรจุกรณีขอครั้งแรก, โอนมาจาก, ชื่อตัว-ชื่อสกุลเดิม, ชื่อตำแหน่ง ตามบัญชีอื่น ปีที่เกษียณ ฯลฯ)
						(จากขั้นสูง ไปขั้นรอง)	(5 ธ.ค. ....)		
						↓	↑		

คำอธิบาย จิตทำบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการประจำการและข้าราชการที่ขอพระราชทานที่จะเทียบขอราชการ

รวมทั้งที่จะเทียบขอราชการในปีถัดไป แยกจากกัน

ช่องที่ (1) ให้เรียงลำดับชื่อให้ตรงตามบัญชีรายชื่อเสนอขอพระราชทานตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย

ช่องที่ (2) สำหรับผู้มียศหรือคำนำหน้าชื่อให้ลงยศหรือคำนำหน้าชื่อเต็มไว้หน้าชื่อตัว - ชื่อสกุล

ช่องที่ (3) ขณะขอพระราชทานเป็นข้าราชการระดับ ชั้นอะไร ได้รับราชการหรือเลื่อนระดับชั้นนี้ ตั้งแต่วันเดือนปีและ

ปัจจุบันได้รับเงินเดือนเท่าใด

ช่องที่ (4) ระบุชื่อตำแหน่งที่ดำรงอยู่ขณะขอพระราชทานและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ช่องที่ (5) ลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานแล้วและที่ขอครั้งนี้ให้ลงอักษรชื่อย่อและวันเดือนปีที่ได้รับ

ช่องที่ (6) ถ้าเป็นการขอพระราชทานครั้งแรกให้ระบุวันที่เริ่มจ้าง รายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ (ถ้ามี)

ให้ระบุในชื่อหมายเหตุ เช่น โอน เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล ดำรงตำแหน่งตามบัญชีอื่น ให้ระบุสังกัดเดิม

ชื่อตัว - ชื่อสกุลเดิม ชื่อตำแหน่งตามบัญชีก่อนขออีกชื่อย่อหรืออีกก่อนเกษียณให้ระบุ วันเดือนปี ที่เกษียณอายุ ฯลฯ

แบบทศปร

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ

ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536 ข้อ 8, 10, 19(3), 21

(เฉพาะกลาใหม่พลเรือน), 22

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง .....

ผู้เสนอขอพระราชทาน

บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย.....

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	เป็นข้าราชการ			ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต เฉพาะปีที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์			หมายเหตุ (เริ่มบรรจุราชการครั้งแรก, โอนมาจากชื่อ ตัว-ชื่อสกุลเดิม, ชื่อตำแหน่ง ตามบัญชีอื่น, ปีที่เกษียณ ฯลฯ)
		ระดับ (ปัจจุบัน)	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	เงินเดือน (ปัจจุบัน)		ที่ ได้ (จากชั้นสูง ไปชั้นรอง)	วัน เดือน ปี (๕๖.ค. ....)	ขอ ครั้งนี้ (ชั้นตรา)	
๑	นายดำ ขำดี ชั้นประถมศึกษากรมงกุฎไทย	ชำนาญการ พิเศษ	๑๕ ก.พ. ๕๒	๕๙,๕๐๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ๗ อาจารย์ ๖	ท.ช. ท.ม. ต.ช.	๕๖.ค. ๕๒ ๕๖.ค. ๕๓ ๕๖.ค. ๕๓	ป.ม.	- เติมชื่อนายดี ขำดี - เงินเดือนถึงขั้นสูง ๕๙,๕๐๐ เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๐

ในส่วนเดือนปีที่ได้รับ  
แต่งตั้งของตำแหน่ง  
ปัจจุบัน

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้สมควรสมควรรับว่าด้วย  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ชื่อ ๘, ๑๐, ๑๙ (๓), ๒๑  
(เฉพาะกลาโหมพลเรือน), ๒๒

(ลงชื่อ) .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....  
 ผู้เสนอขอพระราชทาน



บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย.....

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล ชั้นทวีติยาภรณ์ชั้นเผือก	เป็นข้าราชการ			ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต เฉพาะปีที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์			หมายเหตุ (เริ่มบรรจุกรมขึ้นครั้งแรก, โอนมาจากชื่อ ตัว-ชื่อสกุลเดิม, ชื่อตำแหน่ง ตามบัญชีอื่น, ปีที่เกษียณ ฯลฯ)
		ระดับ (ปัจจุบัน)	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	เงินเดือน (ปัจจุบัน)		ที่ได้รับ (จากชั้นสูง ไปชั้นรอง)	วัน เดือน ปี (๕๖๓๐.....)	ขอครั้งนี้ (ชั้นตรา)	
๑	นายดวง เต็มตน	ชำนาญการ	๑ มี.ค. ๕๖	๒๘,๕๐๐	นักวิชาการศึกษาชั้นชำนาญการ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา	ท.ม. ค.ม.	๕ ๖.ค. ๕๖ ๕ ๖.ค. ๕๖	ท.ช.	- ได้รับเงินเดือน ๒๒,๑๔๐ บาท เมื่อ ๑ เม.ย ๒๕๕๖

ในวันที่ เดือน ปี ที่ได้รับ  
แต่งตั้งของตำแหน่ง  
ปัจจุบัน

ในวันที่ที่ได้รับ  
เงินเดือนถึงขั้น  
ตำแหน่งระดับ  
ชำนาญการพิเศษ  
(ที่เงินเดือน ๑  
เม.ย. เท่านั้น)

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วย  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๑๐, ๑๙ (๓), ๒๑  
(เฉพาะกลาโหมพลเรือน), ๒๒

(ลงชื่อ) .....  
ตำแหน่ง .....  
ผู้เสนอขอพระราชทาน

บัญชีแสดงจำนวนขั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ กรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

ซึ่งต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ....

ลำดับที่	กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า	เครื่องราชอิสริยาภรณ์												รวม		รวมทั้งสิ้น (จำนวน)	หมายเหตุ	
		ท.ช.	ท.ม.	ต.ช.	ต.ม.	จ.ช.	จ.ม.	ป.ช.	ป.ม.	ร.ช.	ร.ม.	รวม	สตรี					
		บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี			
	รวม																	

รับรองถูกต้อง

ลงชื่อ .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

หมายเหตุ ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของส่วนราชการนี้ ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างของบัญชีนี้ตราทุกหน้า

บัญชีรายชื่อกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี พ.ศ.....

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า).....

(ชั้นตรา).....

1 ..... 26 .....

2 ..... 27 .....

3 ..... 28 .....

ฯ ล ฯ

23 ..... 48 .....

24 ..... 49 .....

25 ..... 50 .....

ท.ช. 1 - 50

บุรุษ 45      สตรี 5

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

คำอธิบาย

- 1 พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก - ฮ แต่ละชั้นเครื่องราช ฯ (พิมพ์บุรุษ ก.- ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก - ฮ)
- 2 พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ให้กระดาษ เอ 4
- 3 ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ โดยเรียงลำดับจาก 1 - 25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นเลขที่ 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ ให้พิมพ์เรียงในทำนองดังกล่าว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวด้านซ้ายและแถวขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อสุดท้ายเป็นลำดับคี่ ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายระหว่างแถวทั้งสอง
- 4 กรณีขึ้นหน่วยงานใหม่หรือชั้นตราใหม่ ให้ขึ้นหน้าใหม่ โดยพิมพ์เฉพาะชื่อหน่วยงานหรือชั้นตราที่ขึ้นใหม่
- 5 ชิดเส้นใต้ ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตราทุกแห่ง
- 6 เขียนอักษรย่อชั้นตรา ลำดับ ภายในหน้า แยกจำนวน บุรุษ - สตรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ระดับ กรม ทบวง ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างทุกหน้า

บัญชีแสดงคุณสมบัติของราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมาย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ.....

กระทรวงศึกษาธิการ.....

กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า

(1) ลำดับ	(2) ชื่อตัว - ชื่อสกุล	(3) ประวัติการดำรงตำแหน่ง (ชื่อตำแหน่ง)	(4) ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง			(5) เครื่องราชอิสริยาภรณ์			(6) หมายเหตุ
			ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	ถึง วัน เดือน ปี	รวมเวลา ปี/เดือน	ที่ได้รับ (จากชั้นสูง ไปชั้นของ)	วัน เดือน ปี (5 ค.ค....)	ขอครั้งนี้	

คำอธิบาย

- (1) ให้เรียงลำดับชื่อให้ตรงตามบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานฯ ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย
- (2) สำหรับผู้เสียชีวิตให้นำหน้าชื่อให้ลดยศหรือให้นำหน้าชื่อเต็มไว้หน้าชื่อตัว - ชื่อสกุล
- (3) ระบุตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- (4) ระบุวันการดำรงตำแหน่งโดยเริ่มจากปัจจุบันถึงวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับครั้งสุดท้าย และที่ขอครั้งนี้ให้ลงอักษรย่อและวันเดือนปีที่ได้รับ
- (6) รายการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว - ชื่อสกุล ระบุในช่องหมายเหตุ

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีความสมัครใจ

ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2536 ข้อ 8, 10

ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง).....

ผู้เสนอขอพระราชทาน

บัญชีแสดงคุณสมบัติของราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมาย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัย.....

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง			เครื่องราชอิสริยาภรณ์			หมายเหตุ
			ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	ถึง วัน เดือน ปี	รวมเวลา ปี/เดือน	ที่ได้รับ (จากชั้นสูง ไปชั้นรอง)	วัน เดือน ปี (๕๖ ศก .....)	ขอครั้ง นี้ (ชั้นตรา)	
๑	นางปรมาภรณ์ข้างเสือก นายเชียว คมเข้ม	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	๑๙ ส.ค. ๕๙	๑๘ ส.ค. ๖๒	๑ ปี/๑๑ เดือน (นับถึง ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑) ๒ ปี/๓๗ เดือน	ม.ว.ม. ๕๖ ศก. ๕๓ ๕๖ ศก. ๕๘ ๕๖ ศก. ๕๘	ม.ป.ช. ๕๖ ศก. ๕๘	วาระแรกได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งแทนท่านเดิมที่ลาออก	

ใส่ข้อมูลวันที่หมด  
วาระตามประกาศ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

ให้นำจนถึงวันที่ ๒๗  
ก.ค. ของปีที่เสนอขอ  
พระราชทาน

ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วย  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๘, ๑๐

(ลงชื่อ) .....  
.....  
ตำแหน่ง .....  
ผู้เสนอขอพระราชทาน

บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งในสภากาชาดองค์การของรัฐบาลกษัตริย์พิเศษ

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ....

ลำดับที่	กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า	เครื่องราชอิสริยาภรณ์												รวม	รวมทั้งสิ้น (จำนวน)	หมายเหตุ		
		ท.ช.	ท.ม.	ด.ช.	ด.ม.	จ.ช.	จ.ม.	บ.ช.	บ.ม.	รวม	สตรี							
		บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี			
	รวม																	

รับรองถูกต้อง

ลงชื่อ .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....

หมายเหตุ ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของส่วนราชการนี้ ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
 ลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างของบัญชีชั้นตราทุกหน้า

บัญชีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ

ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

(ชั้นตรา) .....

1 ..... 26 .....

2 ..... 27 .....

3 ..... 28 .....

ฯลฯ

23 ..... 48 .....

24 ..... 49 .....

25 ..... 50 .....

บ.ช. 1 - 50

บุรุษ 45      สตรี 5

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

#### คำอธิบาย

- พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก - ฮ แต่ละชั้นเครื่องราชฯ (พิมพ์บุรุษ ก - ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก - ฮ )
- พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดาษ เอ 4
- ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ โดยเรียงลำดับจาก 1 - 25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นเลขที่ 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ ให้พิมพ์เรียงในทำนองดังกล่าว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวด้านซ้ายและแถวขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อสุดท้ายเป็นลำดับคี่ ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายระหว่างแถวทั้งสอง
- กรณีขึ้นหน่วยงานใหม่หรือขึ้นชั้นตราใหม่ ให้ขึ้นหน้าใหม่โดยพิมพ์เฉพาะชื่อหน่วยงานหรือชั้นตราที่ขึ้นใหม่
- ขีดเส้นใต้ ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตราทุกแห่ง
- เขียนอักษรย่อชั้นตรา ลำดับ ภายในหน้า แยกจำนวน บุรุษ - สตรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง ระดับ กรม ทบวง ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองความถูกต้อง กำกับไว้ที่มุมขวาล่างทุกหน้า

บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ  
ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ.....  
สถาบัน.....

(1) ลำดับ	(2) ชื่อตัว - ชื่อสกุล	(3) ดำรงตำแหน่ง			(4) ตำแหน่ง ปัจจุบัน และอดีต เฉพาะปีที่ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	(5) เครื่องราชอิสริยาภรณ์			(6) หมายเหตุ (วันเริ่มจ้าง, สังกัดเดิม ตามบัญชีอื่น ฯลฯ)
		ระดับ	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี (ปัจจุบัน)	เงินเดือน		ที่ได้รับ จากชั้นสูง (ไปชั้นรอง)	วัน เดือน ปี (5 รค...)	ขอครั้งนี้	

คำอธิบาย

- ช่อง (1) ให้เรียงลำดับชื่อให้ตรงตามบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานตั้งแต่นางสุดท้าย
- ช่อง (2) สำหรับผู้ยศหรือคำนำหน้านามชื่อให้ลงยศหรือคำนำหน้าชื่อเต็มไว้หน้าชื่อตัว-ชื่อสกุล
- ช่อง (3) ขณะขอพระราชทานตำแหน่งระดับใด ได้รับการบรรจุหรือเลื่อนระดับชั้นนี้ ตั้งแต่วันที่เดือนปีและ  
ปัจจุบันได้รับเงินเดือนเท่าใด
- ช่อง (4) ระบุชื่อตำแหน่งที่ดำรงอยู่ขณะขอพระราชทานและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ช่อง (5) ลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานแล้วและที่ขอครั้งนี้ให้ลงอักษรชื่อย่อและวันเดือนปีที่ได้รับ
- ช่อง (6) ถ้าเป็นการขอพระราชทานครั้งแรกให้ระบุวันที่เริ่มจ้าง รายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ (ถ้ามี)  
ให้ระบุในช่องหมายเหตุ เช่น สังกัดเดิม เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล ดำรงตำแหน่งตามบัญชีอื่น ให้ระบุสังกัดเดิม

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้คุณสมบัติตามระเบียบ

ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 253๖ ข้อ ๘, 10, 22

ลงชื่อ.....  
(.....)  
ตำแหน่ง .....  
ผู้เสนอขอพระราชทาน



บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย.....

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ดำรงตำแหน่ง			ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต เฉพาะปีที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์			หมายเหตุ (เริ่มบรรจุครั้งแรก, โอนมาจากชื่อ ตัว-ชื่อสกุลเดิม, ชื่อตำแหน่ง ตามบัญชีอื่น, ปีที่เกษียณ ฯลฯ)
		ระดับ (ปัจจุบัน)	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	เงินเดือน (ปัจจุบัน)		ที่ได้รับ (จากชั้นสูง ไปชั้นรอง)	วัน เดือน ปี (๕ร.ค. ....)	ขอครั้งนี้ (ชั้นตรา)	
๑	ชุนตริตาภรณ์มงกุฎไทย นายแดง แสงสี	-	๑ ค.ค. ๕๕	๓๐,๕๐๐	อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์	จ.ช.	๕ ร.ค. ๕๓	ต.ม.	- บรรจุ เมื่อ ๑ ค.ค. ๒๕๕๕ - เดิมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัย..... ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ - เดิมชื่อ นายทอง แสงสี

ในส่วน เดือน ปีที่ได้รับ  
แต่งตั้งของตำแหน่ง  
ปัจจุบัน

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วย  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๘, ๑๐, ๒๒

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

ผู้เสนอขอพระราชทาน

หากเป็นการขอ  
ครั้งแรกในสถานะ  
พนักงานมหาวิทยาลัย ของ  
หน่วยงานที่เสนอขอต้อง  
ใส่วันบรรจุด้วย และหาก  
เดิมเคยได้รับพระราชทาน  
ขณะสังกัดหน่วยงานอื่น  
ต้องระบุให้ชัดเจน  
เท่านั้น

บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในสถานบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
 ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ  
 มหาวิทยาลัย.....

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล ชั้นจตุรภพธรรมชั้นเอก	ดำรงตำแหน่ง			ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต เฉพาะปีที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์			หมายเหตุ (เริ่มบรรจุกรมชอครั้งแรก, โอนมาจากชื่อ ตัว-ชื่อสกุลเดิม, ชื่อตำแหน่ง ตามบัญชีอื่น, ปีที่เกษียณ ฯลฯ)
		ระดับ (ปัจจุบัน)	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	เงินเดือน (ปัจจุบัน)		ที่ผู้ รับ (จากชั้นสูง ไปชั้นรอง)	วัน เดือน ปี (รับค. ....)	ขอครั้งนี้ (ชั้นตรา)	
๑	นายสาย ร่ำรวย	-	๑ เม.ย. ๕๙	๒๘,๕๐๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์			จ.ช.	- บรรจุ เมื่อ ๑ พ.ค. ๒๕๕๖

ในส่วน เดือน ปี ที่ได้รับ  
 แต่งตั้งของตำแหน่ง  
 ปัจจุบัน

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้คุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วย  
 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๘, ๑๐, ๒๒

(ลงชื่อ) .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....  
 ผู้เสนอขอพระราชทาน

หากเป็นการขอ  
 ครั้งแรก ต้องใส่  
 วันบรรจุเป็น  
 พนักงาน  
 มหาวิทยาลัยด้วย

บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย.....

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ดำรงตำแหน่ง			ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต เฉพาะปีที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์			หมายเหตุ (เริ่มบรรจุครั้งแรก, โอนมาจากชื่อ ตัว-ชื่อสกุลเดิม, ชื่อตำแหน่ง ตามบัญชีอื่น, ปีที่เกษียณ ฯลฯ)
		ระดับ (ปัจจุบัน)	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	เงินเดือน (ปัจจุบัน)		ที่ได้รับ (จากชั้นสูง ไปขอรับรอง)	วัน เดือน ปี (๕๕๖๖.....)	ขอครั้งนี้ (ชั้นตรา)	
๑	ชั้นจตุรภรณ์มงกุฎไทย นายเช้า สดใส	-	๑ ก.ค. ๕๕	๒๘,๕๐๐	นักวิชาการศึกษาง นักจัดการงานทั่วไป	น.ช.	๕๕.ค. ๕๓	จ.ม.	- บรรจุ เมื่อ ๑ ก.ค. ๒๕๕๕ - เดิมเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๕

ในวัน เดือน ปี ที่ได้รับ  
แต่งตั้งของตำแหน่ง  
ปัจจุบัน

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้คุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วย  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๘, ๑๐, ๒๒

(ลงชื่อ) .....  
ตำแหน่ง .....  
ผู้เสนอขอพระราชทาน

หากเป็นการขอ  
ครั้งแรกในสถานะ  
พนักงาน  
มหาวิทยาลัย ต้อง  
ใ้ตัวมอบรูปถ่าย  
และหากเดิมเคย  
ได้รับพระราชทาน  
ในสถานะอื่นฯ  
ต้องระบุให้ชัดเจน  
เช่นกัน

บัญชีแสดงจำนวนชิ้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ของขอพระราชทานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ  
 กระทรวง.....  
 ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.....

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า	เครื่องราชอิสริยาภรณ์								รวม (จำนวน)	หมายเหตุ
		ม.ป.ช.		ม.ว.ม.		ป.ช.		ป.ม.			
		บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี		
	รวม										

หมายเหตุ : ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หัวหน้าหรือเทียบเท่าขึ้นไปส่งรับรองความถูกต้องกำกับที่มุมขวาล่างของบัญชีตราทุกหน้า

บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ประจำปี พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

(ชั้นตรา) .....

1 ..... 26 .....  
2 ..... 27 .....  
3 ..... 28 .....

ฯลฯ

23 ..... 48 .....  
24 ..... 49 .....  
25 ..... 50 .....

ท.ช. 1 - 50

บุรุษ 45   สตรี 5

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

คำอธิบาย

1. พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก - ฮ แต่ละชั้นเครื่องราชฯ (พิมพ์บุรุษ ก - ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก - ฮ )
2. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดาษ เอ 4
3. ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ โดยเรียงลำดับจาก 1 - 25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นเลขที่ 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ ให้พิมพ์เรียงในทำนองดังกล่าว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวซ้ายและแถวขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อสุดท้ายเป็นลำดับคี่ ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายระหว่างแถวทั้งสอง
4. กรณีขึ้นหน่วยงานใหม่หรือขึ้นชั้นตราใหม่ ให้ขึ้นหน้าใหม่โดยพิมพ์เฉพาะชื่อหน่วยงานหรือชั้นตราที่ขึ้นใหม่
5. ชิดเส้นใต้ ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตราทุกแห่ง
6. เขียนอักษรย่อชั้นตรา ลำดับ ภายในหน้า แยกจำนวน บุรุษ - สตรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ระดับ กรม ทบวง ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างทุกหน้า

บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

(1) ลำดับ	(2) ชื่อตัว - ชื่อสกุล	(3) ดำรงตำแหน่ง			(4) ตำแหน่ง ปัจจุบันและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	(5) เครื่องราชอิสริยาภรณ์			(6) หมายเหตุ
		ระดับ	ตั้งแต่ เดือน ปี	เงินเดือน (ปัจจุบัน)		ที่ได้รับ	วัน เดือน ปี (5 ธ.ค. ....)	ขอครั้งนี้	

คำอธิบาย : .....  
ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ

ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536 ข้อ 8, 10, 19(3), 21

(เฉพาะภาคในมหลเสนา), 22

- ช่องที่ (1) ให้เรียงลำดับชื่อในตรงตามบัญชีรายชื่อเสนอขอพระราชทานตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย
- ช่องที่ (2) สำหรับผู้มียศหรือตำแหน่งให้ลงยศหรือตำแหน่งที่ชื่อตัว - ชื่อสกุล
- ช่องที่ (3) ขณะขอพระราชทานเป็นข้าราชการระดับ ชั้นอะไร ได้รับการบรรจุหรือเลื่อนระดับชั้นนี้ ตั้งแต่วันเดือนปีและ ปัจจุบันได้รับเงินเดือนเท่าใด

(ลงชื่อ) :  
(.....)

ตำแหน่ง .....

ผู้เสนอขอพระราชทาน

- ช่องที่ (4) ระบุชื่อตำแหน่งที่ดำรงอยู่ขณะขอพระราชทานและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ช่องที่ (5) ลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานแล้วหรือขอครั้งนี้ให้ลงอักษรชื่อย่อและวันเดือนปีที่ได้รับ
- ช่องที่ (6) รายการอื่นๆ ให้ระบุในช่องหมายเหตุ เช่น โอน เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล ดำรงตำแหน่งตามบัญชีอื่น

ให้ระบุสังกัดเดิม ชื่อตัว - ชื่อสกุลเดิม วัน เดือน ปีที่เปลี่ยนสถานภาพ เงินเดือนก่อนเปลี่ยนสถานภาพ

ตำแหน่งก่อนเปลี่ยนสถานภาพ ฯลฯ

แบบจกษ

บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากการชำระค่าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย.....

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ดำรงตำแหน่ง			ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต เฉพาะปีที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์			หมายเหตุ (เริ่มบรรจุครั้งแรก, โอนมาจากชื่อ ตัว-ชื่อสกุลเดิม, ชื่อตำแหน่ง ตามบัญชีอื่น, ปีที่เกษียณ ฯลฯ)
		ระดับ (ปัจจุบัน)	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	เงินเดือน (ปัจจุบัน)		ที่ ได้รับ	วัน เดือน ปี (๕๖.ค. ....)	ขอ ครั้ง นี้ (ชั้นตรา)	
๑	นางสาว สะอาด	เชี่ยวชาญ	๑๖.ค. ๕๖	๗๐,๒๐๐	รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์	ป.ม. ท.ช. ต.ช.	๕๖.ค. ๕๗ ๕๖.ค. ๕๘ ๕๖.ค. ๓๙	ป.ช.	- บัญชี ๕๑ - เปลี่ยนสถานภาพ ๑ เม.ย. ๕๘ ขณะดำรง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ - เดิมชื่อ นายเขียว สะอาด

ในวัน เดือน ปี ที่ได้รับ  
แต่งตั้งของตำแหน่ง  
ปัจจุบัน

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วย  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๘, ๑๐, ๑๙ (๓), ๒๑  
(เฉพาะกลาโหมพลเรือน), ๒๒

(ลงชื่อ) .....  
ตำแหน่ง .....

ผู้เสนอขอพระราชทาน

ใส่ข้อมูลวันที่  
เปลี่ยนสถานภาพ  
และตำแหน่ง  
ณ วันเปลี่ยน  
สถานภาพ (ไม่ต้อง  
ใส่เงินเดือน เพราะ  
ตำแหน่ง รศ. เกณฑ์  
ไม่ได้กำหนดให้  
พิจารณาเงินเดือน  
ด้วย

บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย.....

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ดำรงตำแหน่ง			ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต เฉพาะผู้ที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์			หมายเหตุ  (เริ่มบรรจุการสมัครครั้งแรก, โอนมาจากชื่อ ตัว-ชื่อสกุลเดิม, ชื่อตำแหน่ง ตามบัญชีอื่น, ปีที่เกษียณ ฯลฯ)
		ระดับ (ปัจจุบัน)	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	เงินเดือน (ปัจจุบัน)		ที่ได้รับ (จากชั้นสูง ไปชั้นรอง)	วัน เดือน ปี (๕๖๓.....)	ขอครั้งนี้ (ชั้นตรา)	
๑	ชั้นประถมศึกษากรมสามัญ ไทย ว่าที่ร้อยตรี กลม สมใจ	-	๑ ส.ค. ๖๐	๘๐,๖๐๐	รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์-ศ. อาจารย์อ. อาจารย์อ.	พ.ช. พ.ม. ต.ช.	๕๖๓. ๕๗ ๕๖๓. ๕๕ ๕๖๓. ๓๗	ป.ม.	- บัญชี ๑๘ - เปลี่ยนสถานภาพ ๑ ต.ค. ๕๕ ขณะดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในอัตรา เงินเดือน ๓๐,๒๐๐ บาท - ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ ๑ ส.ค. ๖๐

ในวันที่ เดือน ปี ที่ได้รับ  
แต่งตั้งของตำแหน่ง  
ปัจจุบัน

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นคุณสมบัติตามที่ตามระเบียบว่าด้วย  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๘, ๑๐, ๑๗ (๓), ๒๑  
(เฉพาะกลาโหมพลเรือน), ๒๒

(ลงชื่อ) .....  
(.....)  
ตำแหน่ง .....  
ผู้เสนอขอพระราชทาน

ใส่ชื่อผู้วันที่  
เปลี่ยนสถานภาพ  
และตำแหน่ง  
เงินเดือน ณ วัน  
เปลี่ยนสถานภาพ  
(ตำแหน่ง ศศ. ต้อง  
ใส่เงินเดือน เพราะ  
เกณฑ์กำหนดให้  
ต้องพิจารณา  
เงินเดือนด้วย



บัญชีแสดงคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากการชำระค่าครองชีพสิทธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย.....

ลำดับ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ดำรงตำแหน่ง			ตำแหน่งปัจจุบันและอดีต เฉพาะปีที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์		หมายเหตุ (เริ่มบรรจุกรมขอครั้งแรก, โอนมาจากชื่อ ตัว-ชื่อสกุลเดิม, ชื่อตำแหน่ง ตามบัญชีอื่น, ปีที่เกษียณ ฯลฯ)
		ระดับ (ปัจจุบัน)	ตั้งแต่ วัน เดือน ปี	เงินเดือน (ปัจจุบัน)		ที่ติด (จากชั้นสูง ไปชั้นรอง)	ขอครั้งนี้ (ชั้นตรา)	
๒	นายจิ่งแท้ แมนอน	ชำนาญการ พิเศษ	๑ มี.ค. ๕๙	๗๒,๘๐๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ๗ อาจารย์ ๖	ท.ช. ท.ม. ค.ช.	๕๖.ค. ๕๙ ๕๖.ค. ๕๔ ๕๖.ค. ๓๙	ป.ม.   - บัญชี ๗ - เปลี่ยนสถานภาพ ๑ ค.ค. ๕๑ ขณะดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในอัตรา เงินเดือน ๕๗,๕๕๐ บาท (เต็มขั้นระดับ ๘) - ได้รับแต่งตั้งเป็นคนบังคับคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ ๑ ค.ค. ๖๐ ถึงปัจจุบัน

ในวัน เดือน ปี ที่ได้รับ  
แต่งตั้งของตำแหน่ง  
ปัจจุบัน

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้คุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วย  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๘, ๑๐, ๑๙ (ก), ๒๑  
(เฉพาะกลาโหมพลเรือน), ๒๒

(ลงชื่อ) .....  
.....  
ตำแหน่ง .....  
ผู้เสนอขอพระราชทาน

ใส่ชื่อผู้ลงวันที่  
เปลี่ยนสถานภาพ  
และตำแหน่ง  
เงินเดือน ณ วัน  
เปลี่ยนสถานภาพ  
(ตำแหน่ง ศศ. ต้อง  
ใส่เงินเดือน เพราะ  
เกณฑ์กำหนดให้  
ต้องพิจารณา  
เงินเดือนด้วย

บัญชีแสดงจำนวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ซึ่งขอพระราชทานให้แก่ ลูกจ้างประจำ  
 กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ....

ระดับ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์												รวม	รวมทั้งสิ้น (จำนวน)	หมายเหตุ				
	ท.ช.		ท.ม.		ต.ช.		ต.ม.		จ.ช.		จ.ม.					บ.ช.		บ.ม.	
กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	บุรุษ	สตรี	รวม	หมายเหตุ	
รวม																			

รับรองถูกต้อง

ลงชื่อ .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....

หมายเหตุ ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของส่วนราชการนี้ ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
 ลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างของบัญชีนี้ตราทุกหน้า

## บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี พ.ศ. ....

## กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

(ชั้นตรา) .....

1 ..... 26 .....

2 ..... 27 .....

3 ..... 28 .....

ฯลฯ

23 ..... 48 .....

24 ..... 49 .....

25 ..... 50 .....

บ.ช. 1 - 50

บุรุษ 45      สตรี 5

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....

.....

ตำแหน่ง.....

## คำอธิบาย

1. พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก - ฮ แต่ละชั้นเครื่องราชฯ (พิมพ์บุรุษ ก - ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก - ฮ )
2. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดาษ เอ 4
3. ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ โดยเรียงลำดับจาก 1 - 25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นเลขที่ 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ ให้พิมพ์เรียงในทำนองดังกล่าว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวด้านซ้ายและแถวขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อสุดท้ายเป็นลำดับคี่ ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายระหว่างแถวทั้งสอง
4. กรณีขึ้นหน่วยงานใหม่หรือขึ้นชั้นตราใหม่ ให้ขึ้นหน้าใหม่โดยพิมพ์เฉพาะชื่อหน่วยงานหรือชั้นตราที่ขึ้นใหม่
5. ชิดเส้นใต้ ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตราทุกแห่ง
6. เขียนอักษรย่อชั้นตรา คำดับ ภายในหน้า แยกจำนวน บุรุษ - สตรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง ระดับ กรม ทบวง ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองความถูกต้อง กำกับไว้ที่มุมขวาล่างทุกหน้า

กระทรวง.....  
กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า.....

(1) ลำดับ	(2) ชื่อตัว - ชื่อสกุล	(3) ตำแหน่ง			(4) ตำแหน่งและขนาด	(5) เครื่องราชอิสริยาภรณ์			(6) หมายเหตุ
		ชั้น	ตั้งแต่	เงินเดือน		ที่ได้รับ	วัน เดือน ปี	ขอครั้งนี้	
		ปัจจุบัน	วัน เดือน ปี (ปัจจุบัน)	ที่รับบรรจุ	(ปัจจุบันและอดีตเฉพาะที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ โดยระบุเลขที่ตำแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ในวงเล็บ) ท้ายตำแหน่ง				

คำอธิบาย

- ช่อง (1) ให้เรียงลำดับชื่อให้ตรงตามบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทาน ตั้งแต่ต้นถึงสุดท้าย
- ช่อง (2) สำหรับผู้ยศหรือตำแหน่งหน้าชื่อ ให้ลงยศหรือตำแหน่งหน้าชื่อเต็มไปหน้าชื่อตัว-ชื่อสกุล
- ช่อง (3) ขณะขอพระราชทานเป็นชั้นอะไร ได้รับการบรรจุหรือเลื่อนระดับชั้นนี้ ตั้งแต่วัน เดือน ปีใด และปัจจุบันได้รับเงินเดือนเท่าใด
- ช่อง (4) ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ขณะขอพระราชทานและอดีตเฉพาะปีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ระบุเลขที่ตำแหน่งตามบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ใน ( ) ด้วย
- ช่อง (5) ลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานแล้วและที่ยังขอครั้งนี้ให้ลงอักษรย่อและวันเดือนปีที่ได้รับ
- ช่อง (6) ถ้าเป็นการขอพระราชทานครั้งแรก ให้ระบุวันที่บรรจุเข้ารับราชการ ในช่อง (๖) รายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ระบุในช่องหมายเหตุ เช่น โอน เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล และได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ฯลฯ

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นและเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๘, ๑๐, ๑๙(๔), ๒๒

ลงชื่อ.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
ผู้เสนอขอพระราชทาน



บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี พ.ศ.....

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า).....

(ชั้นตรา).....

1 ..... 26 .....

2 ..... 27 .....

3 ..... 28 .....

ฯลฯ

23 ..... 48 .....

24 ..... 49 .....

25 ..... 50 .....

ท.ช. 1 - 50

บุรุษ 45สตรี 5

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

### คำอธิบาย

1. พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก - ฮ แต่ละชั้นเครื่องราชฯ (พิมพ์บุรุษ ก.- ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก - ฮ)
2. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ให้กระดาษ ๔
3. ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ โดยเรียงลำดับจาก 1 - 25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นเลขที่ 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ ให้พิมพ์เรียงในทำนองดังกล่าว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวด้านซ้ายและแถวขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อสุดท้ายเป็นลำดับคี่ ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายระหว่างแถวทั้งสอง
4. กรณีขึ้นหน่วยงานใหม่หรือชั้นตราใหม่ ให้ขึ้นหน้าใหม่ โดยพิมพ์เฉพาะชื่อหน่วยงานหรือชั้นตราที่ขึ้นใหม่
5. ขีดเส้นใต้ ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตราทุกแห่ง
6. เขียนอักษรย่อชั้นตรา ลำดับ ภายในหน้า แยกจำนวน บุรุษ - สตรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ระดับ กรม ทบวง ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างทุกหน้า

ของ.....(ชื่อประเภทบุคคลที่ผู้สมัครขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบ ฯ).....  
 ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.....  
 กระทรวง.....กรม / ส่วนราชการที่เทียบเท่า.....

(1) ลำดับ	(2) ชื่อตัว - ชื่อสกุล ของผู้สมัคร 1. ชื่อตัว - ชื่อสกุล ปัจจุบัน 2. ชื่อสกุลเดิม 3. อาชีพ / ตำแหน่ง / สังกัด	(3) ชื่อตัว - ชื่อสกุล ของผู้ดำรงตำแหน่ง	(4) เครื่องอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ				(5) หมายเหตุ
			ระดับเฉพาะ	ครั้งสุดท้าย	นับ เดือน ปี	ได้รับในฐานะ	ขอครั้งนี้
			ข้าราชการพลเรือน		(5 ธ.ค.....)		
			1. ยศ - ตำแหน่งชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล 2. ตำแหน่ง				

**คำอธิบาย**

- (1) ให้เรียงลำดับชื่อไปตรงตามบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทาน ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย โดยแยกเป็นรายการ
- (2) สำหรับผู้ยื่นหรือค่านำหน้าชื่อ ให้ลงยศหรือนำหน้าชื่อเต็มไปหน้าชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมทั้งแจ้งชื่อตัว ที่เป็นปัจจุบัน ชื่อสกุลเดิม อาชีพ ตำแหน่งการรับราชการ ให้ระบุระดับและสังกัด กรม/กระทรวง หากลาออกจากราชการแล้วให้ระบุตำแหน่ง และ สังกัดที่เคยรับราชการไว้ด้วย
- (3) ยศ - ตำแหน่งชื่อ - ชื่อตัว - ชื่อสกุล และตำแหน่งปัจจุบัน ของผู้ดำรงตำแหน่ง ที่ผู้สมัครขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ระบุระดับได้ด้วย
- (4) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ผู้สมัครขอพระราชทานครั้งสุดท้าย ให้ลงอักษรชื่อย่อ พร้อมระบุปี เดือน ปี ที่ได้รับพระราชทาน และฐานขณะที่ได้รับ และให้ลงอักษรชื่อย่อชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช่องขอครั้งนี้
- (5) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งตาม (3) ให้ลงรายละเอียด
  - 5.1 หากเกษียณอายุในปีที่ขอพระราชทาน
  - 5.2 หากดำรงตำแหน่งวุฒิสมภาคด้วย
  - 5.3 หากขอพระราชทานในปีที่ขึ้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ฯ (พ.ศ. 2536) ให้ระบุอายุในฐานะใดชั้นตราใด

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นผู้สมควรสมควรตามระเบียบ  
 คำถวายการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ พ.ศ. 2536 ๓๐ 8, 10

ลงชื่อ.....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 ผู้เสนอขอพระราชทาน





## บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

ประจำปี พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ

(กรม/ส่วนราชการที่เทียบเท่า) .....

(ชั้นตรา) .....

1 .....	26 .....
2 .....	27 .....
3 .....	28 .....

ฯลฯ

23 .....	48 .....
24 .....	49 .....
25 .....	50 .....

ร.จ.พ. 1 - 50

บุรุษ 45     สตรี 5

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....

.....

ตำแหน่ง.....

## คำอธิบาย

1. พิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษร ก - ฮ (พิมพ์บุรุษ ก - ฮ แล้วต่อด้วยสตรี ก - ฮ)
2. พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ใช้กระดาษ เอ 4
3. ให้แยกพิมพ์รายชื่อตามชั้นตรา หน้าละไม่เกิน 50 ชื่อ โดยพิมพ์รายชื่อเป็น 2 แถว ๆ ละ 25 ชื่อ โดยเรียงลำดับจาก 1 - 25 ลงมาในแถวด้านซ้าย แล้วเริ่มต้นเลขที่ 26 ที่แถวด้านขวา กรณีไม่ครบ 50 ชื่อ ให้พิมพ์เรียงในทำนองดังกล่าว โดยแบ่งชื่อพิมพ์ในแถวซ้ายและแถวขวาให้มีจำนวนเท่ากัน และหากมีชื่อสุดท้ายเป็นลำดับคี่ ให้พิมพ์ชื่อสุดท้ายนั้นไว้เป็นแถวสุดท้ายระหว่างแถวทั้งสอง
4. กรณีขึ้นหน่วยงานใหม่หรือขึ้นชั้นตราใหม่ ให้ขึ้นหน้าใหม่โดยพิมพ์เฉพาะชื่อหน่วยงานหรือชั้นตราที่ขึ้นใหม่
5. ชีดเส้นใต้ ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชั้นตราทุกแห่ง
6. เขียนอักษรย่อชั้นตรา ลำดับ ภายในหน้า แยกจำนวน บุรุษ - สตรี พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ระดับ กรม ทบวง ตั้งแต่หัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ที่มุมขวาล่างทุกหน้า

ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี .....

ชื่อ ..... ตำแหน่ง .....

สำนัก / จังหวัด / กอง ..... กรม .....

กระทรวงศึกษาธิการ เกิดวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

รับราชการมาครบ 25 ปี เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

วัน เดือน ปี ที่รับราชการ	ตำแหน่ง	กรม หรือ กระทรวง	อายุ (ตัวเอง)	เงินเดือน	หมายเหตุ
← วันที่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 ต.ค. ....					
1 เม.ย. ....					
1 ต.ค. .... (จนถึงปัจจุบัน)					

หมายเหตุ

- ให้พิมพ์แบบประวัติโดยเรียงลำดับตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการติดต่อกันทุกปี  
(ยกเว้นกรณีที่มีการลาออก และบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่) จนถึงปัจจุบันและ ลงชื่อ .....  
รวมเวลาแล้วไม่ต่ำกว่า 25 ปี หากเว้นหายไปปีใดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาได้ ( ..... )
- ช่วงระยะเวลาปีใดหากมีการลาออกและบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ หรือได้รับ .....  
โทษทางวินัยสถานใดก็ตาม ให้ระบุในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนด้วย
- ส่งรายละเอียดภายในหน้าเดียวกันหรือไม่เกิน 2 หน้ากระดาษและให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

## ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๑

ชื่อ นางสาวหญิง ดวงดี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กอง คณะมนุษยศาสตร์

กรม มหาวิทยาลัย.....

กระทรวงศึกษาธิการ เกิดวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

รับราชการมาครบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ใส่วันบรรจุ  
แต่งตั้ง

วัน เดือน ปี ที่รับราชการ	ตำแหน่ง	กรม หรือ กระทรวง	อายุ (ตัวเอง)	เงินเดือน	หมายเหตุ
๑ เม.ย. ๒๕๓๖	อาจารย์ ๔	มหาวิทยาลัย.....	๒๔	๕,๓๐๐	
๑ ต.ค. ๒๕๓๕	อาจารย์ ๔	มหาวิทยาลัย.....	๒๔	๕,๓๐๐	
๑ ต.ค. ๒๕๓๖	อาจารย์ ๔	มหาวิทยาลัย.....	๒๕	๕,๖๐๐	
๑ ต.ค. ๒๕๓๗	อาจารย์ ๔	มหาวิทยาลัย.....	๒๖	๗,๒๐๐	
๑ ต.ค. ๒๕๓๘	อาจารย์ ๔	มหาวิทยาลัย.....	๒๗	๘,๕๐๐	
๑ ต.ค. ๒๕๓๙	อาจารย์ ๕	มหาวิทยาลัย.....	๒๘	๑๐,๖๐๐	
๑ ต.ค. ๒๕๔๐	อาจารย์ ๕	มหาวิทยาลัย.....	๒๙	๑๑,๗๖๐	
๑ ต.ค. ๒๕๔๑	อาจารย์ ๖	มหาวิทยาลัย.....	๓๐	๑๒,๗๖๐	
๑ ต.ค. ๒๕๔๒	อาจารย์ ๖	มหาวิทยาลัย.....	๓๑	๑๓,๖๘๐	
๑ ต.ค. ๒๕๔๓	อาจารย์ ๗	มหาวิทยาลัย.....	๓๒	๑๔,๔๖๐	
๑ ต.ค. ๒๕๔๔	อาจารย์ ๗	มหาวิทยาลัย.....	๓๓	๑๕,๖๓๐	
๑ ต.ค. ๒๕๔๕	อาจารย์ ๗	มหาวิทยาลัย.....	๓๔	๑๖,๘๐๐	
๑ ต.ค. ๒๕๔๖	อาจารย์ ๗	มหาวิทยาลัย.....	๓๕	๑๘,๗๕๐	
๑ ต.ค. ๒๕๔๗	อาจารย์ ๗	มหาวิทยาลัย.....	๓๖	๒๑,๙๖๐	
๑ ต.ค. ๒๕๔๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘	มหาวิทยาลัย.....	๓๗	๒๓,๙๘๐	
๑ ต.ค. ๒๕๔๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘	มหาวิทยาลัย.....	๓๘	๒๕,๗๒๐	} ลาศึกษาต่อ
๑ ต.ค. ๒๕๕๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘	มหาวิทยาลัย.....	๓๙	๒๕,๗๒๐	
๑ ต.ค. ๒๕๕๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘	มหาวิทยาลัย.....	๔๐	๒๙,๗๖๐	} หากเงินเดือนซ้ำ ให้แจ้งเหตุด้วย
๑ ต.ค. ๒๕๕๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘	มหาวิทยาลัย.....	๔๑	๓๓,๔๑๐	
๑ ต.ค. ๒๕๕๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัย.....	๔๒	๓๕,๓๖๐	
๑ ต.ค. ๒๕๕๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัย.....	๔๓	๓๗,๓๒๐	
๑ ต.ค. ๒๕๕๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัย.....	๔๔	๓๙,๒๓๐	
๑ ต.ค. ๒๕๕๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัย.....	๔๕	๔๑,๔๔๐	
๑ ต.ค. ๒๕๕๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัย.....	๔๖	๔๔,๔๗๐	
๑ ต.ค. ๒๕๕๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัย.....	๔๗	๔๗,๙๗๐	
๑ ต.ค. ๒๕๕๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัย.....	๔๘	๕๑,๔๑๐	
๑ ต.ค. ๒๕๖๐ (จนถึงปัจจุบัน)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัย.....	๔๙	๕๔,๕๐๐	

กรอกประวัติจนถึง ๑ ต.ค.  
๒๕๖๐ และพิมพ์คำว่า  
“(จนถึงปัจจุบัน)”

(ลงชื่อ) .....

.....

เจ้าของประวัติ

รายงานความดีความชอบ

ประกอบการศึกษาของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ประจำปี .....

ชั้น ..... (ชื่อชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์) .....

ของ ..... (ยศ / คำนำหน้าชื่อ / ชื่อตัว / ชื่อสกุล) .....

สังกัด ..... (หน่วยงาน) .....

1. ประวัติ

1.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับครั้งสุดท้าย ชั้น ..... เมื่อ พ.ศ. ....

ขณะที่ดำรงตำแหน่ง ..... ได้ตามหลักเกณฑ์  ปกติ  พิเศษ

1.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับก่อนข้อ 1.1 ชั้น ..... เมื่อ พ.ศ. ....

ขณะที่ดำรงตำแหน่ง ..... ได้ตามหลักเกณฑ์  ปกติ  พิเศษ

1.3 ขณะนี้มีอายุ ..... ปี ได้รับเงินเดือน ..... บาท กรณีได้รับเงินเดือนเต็มขั้นมาแล้ว ..... ปี

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 งานปกติในหน้าที่ ..... (โดยย่อ) .....

2.2 พฤติกรรมดีเด่นที่ใช้ประกอบการขอพระราชทานในครั้งนี้

2.2.1 ปฏิบัติที่ ..... (สถานที่ / อำเภอ / จังหวัด) .....

2.2.2 ระยะเวลาที่ปฏิบัติ ..... (ให้ระบุเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติพฤติกรรมดีเด่นเท่านั้น) .....

2.2.3 จำนวนผู้ปฏิบัติ  ปฏิบัติด้วยตนเอง  ร่วมกับผู้อื่น ..... คน

2.2.4 พฤติกรรมมีลักษณะ  ผ่าอันตราย  ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่ ฯ เป็นงานสำคัญยิ่ง ฯ

คิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ฯ เป็นผลสำเร็จ

2.2.5 สรุปการปฏิบัติตามข้อ 2.2.4 และประโยชน์ที่เกิดแก่ประเทศชาติประชาชนอย่างยิ่ง

## 3. ผลการพิจารณา

มหาวิทยาลัย..... ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น..... ให้แก่บุคคลข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ

ลงชื่อ

ผู้เสนอขอพระราชทาน

(.....)

อธิการบดีมหาวิทยาลัย.....

หมายเหตุ

1. ให้สรุปการปฏิบัติและผลประโยชน์อิงต่อประเทศชาติประชาชนให้สั้นและชัดเจน
2. ให้ทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่อง [ ] ที่ถูกต้อง
3. ให้ใช้ประกอบแบบรายงานเสนอขอพระราชทานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ข้อ 15